



'เสนา'พนัก'รีฟินน์'ขยายฐานโซลาร์ ปกรงบุกตลาดบ้านใหม่-บ้านมือสอง

พศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายแรกที่พัฒนาหมู่บ้านโซลาร์ และเป็นผู้นำตลาดด้านธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ทั้งให้บริการในธุรกิจโซลาร์ฟาร์มและโซลาร์รูฟท็อป เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเพื่อทำการติดตั้งโซลาร์เพื่อที่อยู่อาศัยมาแล้วกว่า 300หลังคาเรือน นอกจากนี้ ทางเสนา โซลาร์ ยังได้ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ/การติดตั้ง ตลอดจนการบริการหลังการขายแบบครบวงจรในเรื่องโซลาร์รูฟท็อปด้วย

บริษัทเสนาโซลาร์ฯ เรามุ่งมั่นในการนำพลังงานทดแทนมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า และในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดมิติใหม่เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการติดตั้งโซลาร์ หรือ EV Charger ให้กับบ้านที่อยู่อาศัย ด้วยการร่วมมือกับทาง Refinn.com สตาร์ทอัพฟินเทคผู้นำธุรกิจบริการค้นหาข้อมูลสินเชื่อออนไลน์เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกให้ลูกค้าที่สนใจติดตั้งโซลาร์ หรือ EV Charger โดยตั้งเป้ายอดขาย 100 ล้านบาท ภายใน 5 ปี

โดยในปีนี้อาจทางบริษัทตั้งเป้าติดตั้งโซลาร์เพิ่ม 20 เมกะวัตต์ทั้งในโครงการของเสนาและลูกค้าทั่วไปที่สนใจ ควบคู่กับการให้บริการลูกค้าด้านนอกโครงการที่สนใจติดตั้ง ที่สำคัญ เรามีแอปพลิเคชัน SENA 360 องศา SERVICE ซึ่งเป็นระบบที่สามารถคำนวณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานจริงที่เกิดขึ้นภายในบ้านมั่นใจได้ว่าระบบดังกล่าวจะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการของเสนา

“ในส่วนธุรกิจโซลาร์ปีนี้ ทางบริษัทตั้งเป้ารายได้อยู่ที่ 480

ล้านบาท (จากปีที่ผ่านมามีรายได้กว่า 278.4 ล้านบาท) คาดว่า จะเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี'60 อยู่ที่ 72%”

นอกจากทุกโครงการของเสนาจะติดตั้งโซลาร์ให้กับบ้านทุกหลังแล้ว ในปีนี้ทางบริษัทได้มีการนำร่องติดตั้งเครื่องชาร์จรถพลังงานไฟฟ้า (EV Charger) ภายใต้อาคาร EV ready รองรับยานยนต์ที่ใช้น้ำมันไฟฟ้าทั้งแบบไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริด รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) ให้กับบ้านทุกหลัง นับว่าเสนาเป็น The First EV ready รายแรกในไทยที่ติดตั้งเครื่องชาร์จรถพลังงานไฟฟ้า (EV ready) โดยจับกลุ่มบ้านระดับราคา 5-10 ล้านบาท ซึ่งหลังจากนั้นจะขยายการติดตั้งเครื่องชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าทุกโครงการใหม่ในอนาคตด้วย

สำหรับสิทธิพิเศษ ลูกค้าที่สนใจติดตั้งโซลาร์/ EV Charger และสมัครเข้ามาผ่านทาง “รีฟินน์” นอกจากได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษแล้ว ทางเสนา โซลาร์ยังได้เตรียมโปรโมชั่นสุดพิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฟรี! ค่าบำรุงรักษาระบบ 2 ปี มูลค่า 10,000 บาท (ล้างทำความสะอาดปีละสองครั้ง, ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ปีละครั้ง)

นางพรทิมล ปฐมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รีฟินน์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ดอท คอม กล่าวว่า รีฟินน์ถือเป็นทางเลือกเพิ่มเติมที่ช่วยให้ลูกค้านอกจากลดภาระดอกเบี้ยจากการรีไฟแนนซ์แล้ว ยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการประหยัดพลังงาน ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 3.99% สำหรับลูกค้าของเสนาฯ ซึ่งสมัครเพื่อแพ็คเกจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปและ EV Charger ในช่วง 3 เดือน หรือภายในสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ ■